

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong 6 tháng đầu năm 2023, trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

Thực hiện Quyết định số 2142/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2021-2025. Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả thực hiện nâng cao điểm số PCI trong 6 tháng đầu năm như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện

Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Trị năm 2023, trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (*Kế hoạch số 30/KH-SKHCHN ngày 01/3/2023*) và một số văn bản liên quan đến nhằm triển khai các cơ chế chính sách hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp như: Thông báo số 09/TB-SKHCHN ngày 09/3/2023 về Danh mục Dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ; Kế hoạch số 05/KH-SKHCHN ngày 13/01/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về cải cách hành chính của năm 2023; Kế hoạch số 15/KH-SKHCHN ngày 13/02/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về duy trì và nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2023; Kế hoạch số 07/KH-SKHCHN ngày 19/01/2023 về duy trì và củng cố chỉ số Hiệu quả Quản trị và hành chính công (PAPI).

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh đối với sự phát triển bền vững của tỉnh, Sở đã thường xuyên lồng ghép phổ biến trong các buổi giao ban, sự kiện, hội thảo với nhiều hình thức đa dạng. Các nội dung về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh được lồng ghép tuyên truyền thường xuyên qua nhiều kênh như: Cổng Thông tin điện tử KH&CN (www.dostquangtri.gov.vn), Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Quảng Trị, Đặc san KH&CN,...

2. Công tác hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN

Sở đang tiến hành rà soát, hoàn thiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, chuyên giao, ứng dụng tiến bộ KH&CN vào sản xuất, kinh doanh. Ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đổi mới sản phẩm (nghiên cứu phát triển, nghiên cứu ứng dụng), đổi mới quy trình công nghệ (ứng dụng và đổi mới công nghệ), đổi mới tổ chức và quản lý (áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến và công cụ nâng cao năng suất chất lượng), đổi mới mô hình kinh doanh (hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo).

Thực hiện kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 163/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định một số chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2026. Sở đã có Văn bản số 115/SKHCN-ĐMST ngày 23/02/2023 về việc hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh năm 2023 cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp và đang tiếp nhận các đề xuất tham gia Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN thực hiện năm 2023 từ các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Sở đã chủ động tiến hành khảo sát các mô hình, các dự án đáp ứng các điều kiện để hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ.

Tổ chức Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả 02 dự án đề làm căn cứ quyết định hỗ trợ (dự án “*Đầu tư đổi mới dây chuyền xay xát lúa gạo đạt tiêu chuẩn hữu cơ*” của Công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị; dự án “*Đầu tư hệ thống dây chuyền sản xuất carton sóng 7 lớp cho nhà máy sản xuất bao bì carton Quảng Trị*” của Công ty cổ phần bao bì carton Quảng Trị); thành lập Hội đồng rà soát, đánh giá hồ sơ lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng và lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

Nhằm nâng cao hiệu quả trong việc hỗ trợ doanh nghiệp kết nối nghiên cứu, ứng dụng, chuyên giao, đổi mới công nghệ, đồng thời thúc đẩy xây dựng các dự án về đổi mới sáng tạo, Sở đã tổ chức khảo sát, xác định nguồn cung - cầu công nghệ và đổi mới sáng tạo của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

3. Công tác hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ và quỹ phát triển KH&CN

Thúc đẩy hoạt động KH&CN trong các doanh nghiệp được xác định là một trong những định hướng và giải pháp quan trọng để nâng cao năng lực cạnh

tranh của các doanh nghiệp, góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu dựa vào KH&CN, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận các chính sách ưu đãi trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Sở đã hướng dẫn hồ sơ cho 01 doanh nghiệp khoa học và công nghệ (Công ty TNHH Davics) để tiến hành cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Hướng dẫn hỗ trợ 02 doanh nghiệp đáp ứng điều kiện để thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Bên cạnh đó, thực hiện Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị đến năm 2030 (*Quyết định số 1048/QĐ-UBND ngày 19/05/2023*), Sở đã xây dựng Kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đồng thời tiến hành khảo sát, hỗ trợ các doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Quỹ Phát triển KH&CN tỉnh duy trì cho vay có hiệu quả 02 doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư trang thiết bị, dây chuyền công nghệ mới đáp ứng các điều kiện khắt khe hơn trong quá trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm góp phần hỗ trợ, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

4. Công tác triển khai thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030

Công tác triển khai thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 được triển khai thực hiện có hiệu quả. 6 tháng đầu năm, Sở đã triển khai có hiệu quả các hoạt động kỉ niệm Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4. Tập trung hỗ trợ xác lập, quản lý, khai thác và phát triển chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận đối với các sản phẩm chủ lực, đặc sản, thế mạnh của tỉnh. Triển khai có hiệu quả nhiệm vụ “Xác lập quyền chỉ dẫn địa lý “Chè vàng Quảng Trị” cho các sản phẩm chè vàng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” và đã tổ chức Lễ công bố văn bằng bảo hộ Chỉ dẫn địa lý “Chè Vàng Quảng Trị”. Duy trì điều tra, đánh giá hiệu quả nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa đã được cấp văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh để có định hướng hỗ trợ phát triển. Làm việc với Cục Sở hữu trí tuệ và Vụ Phát triển Khoa học và Công nghệ địa phương về nhu cầu hỗ trợ, giải pháp khai thác công cụ sở hữu trí tuệ phục vụ bảo hộ, phát triển các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP; quản lý, phát triển các thương hiệu du lịch đặc thù của địa phương.

Sở đã phối hợp với Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lớp tập huấn phổ biến kiến thức về Sở hữu trí tuệ cho 120 học viên là đại diện các sở, ngành có liên quan như: Chi cục Phát triển Nông thôn, Phòng Kinh tế/Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và Phát

triển Nông thôn các huyện, các chủ thể tham gia Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh và các hội viên Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Qua đó, phổ biến những điểm mới của Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2022; cách thức bảo vệ, quản lý, khai thác quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm đặc sản truyền thống, những quy định, quy chế sử dụng nhãn hiệu khi được bảo hộ. Hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, tên thương mại, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Hướng dẫn Quản trị tài sản trí tuệ, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa. Phổ biến, hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Nghị quyết số 163/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Quảng Trị.

5. Công tác hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng

Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu UBND tỉnh triển khai có hiệu quả Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Duy trì công tác kiểm tra hàng hoá xuất nhập khẩu: Đã tiếp nhận và xử lý 02 hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu của 02 doanh nghiệp.

Về công tác tiêu chuẩn hóa: Đã tiếp nhận và xử lý 02 hồ sơ công bố hợp chuẩn của 01 doanh nghiệp; tiếp nhận và xử lý 03 hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu của 02 doanh nghiệp; tiếp nhận và xử lý 01 hồ sơ công bố hợp chuẩn của 01 doanh nghiệp.

Về công tác quản lý phương tiện đo: Đã tiến hành theo dõi 09 đơn vị thực hiện thủ tục sửa chữa và báo cáo sau sửa chữa 18 cột đo xăng dầu theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 15/2015/TT-BKHHCN ngày 25 tháng 8 năm 2015 quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu. 6 tháng năm 2023 đã thực hiện quản lý các đơn vị được ủy quyền với tổng số phương tiện đo kiểm định trên địa bàn tỉnh là 20.881 phương tiện đo các loại.

Tổ chức kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 tại 191 cơ sở và 500 phương tiện đo (cân đồng hồ lò xo các loại) tại 17 chợ trên địa bàn 9 huyện, thị xã, thành phố.

Phối hợp với Phòng KT-HT huyện Hải Lăng kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh, chất lượng hàng hóa trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2022 tại 04 chợ trên địa bàn (16 cơ sở kinh doanh tạp hóa).

Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng (tại 01 kho chứa xăng dầu và 26 cửa hàng xăng dầu thuộc 27 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu; 02 thương

nhân kinh doanh LPG và 03 thương nhân LPG có trạm nạp LPG vào chai) do Sở Công Thương chủ trì.

6. Công tác cải cách hành chính

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính của UBND tỉnh, Sở đã ban hành các văn bản chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính trong toàn Sở. Đồng thời, đã ban hành và chỉ đạo triển khai có hiệu quả các kế hoạch liên quan¹. Đã phát động công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng cuộc thi “Hiển kế nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính” do Sở Nội vụ tổ chức,...

6 tháng đầu năm, Sở đã tham mưu UBND tỉnh xem xét, ban hành Quyết định công bố 03 thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực KH&CN thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND tỉnh; tham mưu UBND tỉnh xem xét thẩm định, trình phê duyệt công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của Sở.

Sở thực hiện nghiêm túc việc rà soát cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo kế hoạch. Thông báo cho các tổ chức, cá nhân về việc triển khai danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở theo quy định. Thường xuyên công khai, niêm yết Bộ thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử của Sở khi có thay đổi. Các thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở được cập nhật kịp thời trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Trị, được thực hiện tại Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở.

Hoạt động của Bộ phận một cửa được tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả. Công chức tại Bộ phận một cửa của Sở được trang bị chữ ký số theo đúng quy định, có trình độ chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm cao, chấp hành đúng nội quy, quy chế đã ban hành, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; tích cực tuyên truyền cho cá nhân, tổ chức về dịch vụ công trực tuyến, cách thức thanh toán trực tuyến phí, lệ phí qua Cổng dịch vụ công quốc gia khi thực hiện thủ tục hành chính.

Số lượng thủ tục hành chính Sở tiếp nhận từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/6/2023 là 28 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 24 hồ sơ trước hạn, đang giải quyết 04 hồ sơ (chưa đến hạn); không có hồ sơ quá hạn. Tỷ lệ hồ sơ trả trước hạn đạt

¹Kế hoạch tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2023; Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023; Kế hoạch tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023; Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023; Kế hoạch duy trì và củng cố chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công; Kế hoạch duy trì và nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023; Kế hoạch triển khai thực hiện Chuyên đổi số năm 2023; Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyên đổi số quốc gia Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023”...

100%. Từ đầu năm đến nay, Sở không nhận được phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức liên quan đến quy định thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ.

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 163/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định một số chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2026.

- Triển khai các văn bản:

+ Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 03/8/2022 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Trị đến năm 2030.

+ Kế hoạch Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2025.

+ Đề án theo Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề án “Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

+ Kế hoạch số 5883/KH-UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh thực hiện Đề án “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025 định hướng năm 2030.

+ Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh về Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

- Hỗ trợ thành lập 01-02 doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo Kế hoạch đã được ban hành.

Nơi nhận:

- Sở KH&ĐT;
- GD, các PGD Sở;
- Lưu: VT, QLCN&ĐMST.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Thắng